

# NHÂN ĐỊNH THẮNG THIÊN!?

---

Nếu có những nghề nghiệp phải cho “về vườn” hay những cơ sở phải đóng cửa giữa mùa đại dịch ở Mỹ này, thay vì các tiểu thương, các nhà hàng... thì đó phải là các cơ quan thăm-dò-dư-luận và những cây bút “thiên vị”! Một bên “rò rỉ” và một bên cho rằng “trái bò hòn méo”! Ròng rã mấy tuần nay, họ không ngớt đưa ra những kết quả, những nhận định. Rằng: ông Trump sẽ bị ông Biden đè bẹp trong cuộc bầu cử năm 2020 này: đảng Dân Chủ sẽ thắng lớn.

Bầu cử hôm 3/11. Hôm nay 6/11 vẫn chưa có kết quả chính thức. Chưa có kết quả chính thức là chuyện dễ hiểu vì, lần này, trên 90 triệu công dân Hoa Kỳ bỏ phiếu bằng bưu điện. Điều đáng nói là lúc tôi đang viết những hàng chữ này (6/11), chưa ai dám xác quyết 100% rằng ông Biden sẽ là vị tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Do các số phiếu khít khao giữa hai ứng cử viên trong vài tiểu bang còn sót lại. Mặc dầu ông Biden đang vói tay, sắp đụng đến “ngai vàng”.

Ngay sau đêm bầu cử, các kết quả cho thấy đã hoàn toàn không có đợt sóng “Danube” của Thủy Tinh Biden như các dự đoán. Trái lại, những dãy “Hồng Lĩnh” của Sơn Tinh Trump vẫn sừng sững, vẫn trụ cột ở các tiểu bang “Cộng Hòa”, ngay cả ở các tiểu bang “Dân Chủ” miền Bắc. Chỉ từ từ, khi các “phiếu thư” được kiểm tra, kết quả mới nghiêng về ông Biden. Như ở Wisconsin, Michigan (2 tiểu bang đã bầu ông Trump 4 năm trước) với một sự chênh lệch rất nhỏ (1-5%). Ngay trong đêm 3/11, hai ứng cử viên đều tuyên bố là phần thắng về mình. Ông Trump thì quyết liệt hơn: tôi thắng. Điều này không phải sai, nếu chỉ nói về con số người ĐI bầu.

Theo “US Election Project”, đây là lần đầu tiên, số người bỏ phiếu đạt kỷ lục với tỷ lệ 66.9%, so với 59.2% (2016). Năm 2016, ông Trump tuy thắng nhưng thua bà Clinton (được tiên đoán thắng) khoảng 3 triệu phiếu. Năm 2016 có 62,984,276 người chọn ông Trump. Năm 2020, ở giờ phút này, theo Associated Press, có 69,622,407 phiếu bầu ông Trump.

Có nghĩa là, mặc dầu với thảm họa Covid-Tàu, mặc dầu bị đa số báo chí tấn công, đa số các cơ quan truyền thông không “ủng hộ”, cũng như bị một số chiến hữu Cộng Hòa “đâm sau lưng”, v.v., con số người Mỹ chịu trao “trái tim ngực tù” cho ông Trump đã không bị giảm, mà trái lại còn tăng thêm: gần 7 triệu. Người thường chỉ cần 1 “trái tim ngực tù” là đã mê toi, nói gì đến gần 7 chục triệu người.

Tối qua, 5/11, ông Trump đã tuyên bố là có gian lận trong chuyện bầu cử này. Tôi không rõ lắm chiến lược của phe ông Trump trong chuyện bầu cử, nên không biết sự tuyên bố sẽ mang lại cho ông điều lợi gì?

+Lật ngược lại thế cò? – Tôi nghĩ là không. Nếu định mệnh đã an bài thì cứ phải cắn răng, gồng mình chịu thôi.

+Câu giờ? – Để làm chi? Nếu biết là “sớm muộn gì rồi cũng phải ra đi”?

+Làm cho ra lẽ? – Điều này thì tôi OK. Cá tính ông Trump thì ai cũng biết. Ông “quậy”. Ông “hiếu thắng”. Ông “tự mãn”. Nếu “thua” thì phải “thua” cho rõ ràng. Nhiều người trách ông là đã “đặt lại vấn đề” chuyện bầu cử ở Mỹ. Chuyện này, là một người ngoại quốc, tôi không dám lạm bàn.

Gian lận trong bầu cử là chuyện xưa như trái đất. Ở đâu cũng có. Vấn đề là nhiều hay ít mà thôi.

Mới đây (tháng 11/20), tỷ phú Serge Dassault của Pháp đã bị tòa kê án 5 năm tù, vì “mua phiếu” để cánh tay mặt của ông, M. Bechter, đắc cử thị trưởng thành phố Corbeil–Essonne (2009–2010). Ông Dassault không thi hành án lệnh, gián dị vì ông đã... từ trần từ năm 2018 (93 tuổi)!

Ngay từ lúc đầu, ông Trump đã chống lại chuyện bỏ phiếu bằng “thu” vì, theo ông, đó là một chiêu thức để phe ông Biden “gian lận” (?), mặc dầu không phải phong bì nào cũng có tên Biden! Nhưng rồi ông Trump cũng phải tuân theo vì luật pháp Mỹ không ngăn cấm điều đó.

Trở lại chuyện “thăm dò dư luận”. Năm 2016, theo thăm–dò, thì ông Trump thất cử. Năm 2020, theo thăm–dò, thì ông Trump sẽ “tử chết tới bị thương”. Kết quả của hai lần đều trật lất! Nếu kết quả năm 2016 là một cái tát vào các cơ sở “thăm–dò”, thì kết quả năm 2020 là một thùng nước lạnh tạt vào người giữa mùa Covid–Tàu! Quê quá là quê!

Chuyện các cơ quan thăm–dò bị tổ trác cho thấy: hoặc là những người được hỏi đã không thành thật trả lời, hoặc là họ thay đổi ý kiến, hoặc là đã không chọn đúng các thành phần được hỏi. Cũng có thể, vì thấy kết quả thăm–dò của ông Trump thê thảm quá, nên nhiều người, bình thường không đi bầu, đã quyết định “chọn mặt gởi vàng” lần này!

Điều đáng nói, bầu cử Tổng Thống Mỹ năm nay, nhiều người không thích ông Trump đã chọn ông, vì họ tin rằng ông sẽ vực lại nền kinh tế Mỹ sau thảm họa đại dịch (như ở Texas, Florida), và một số người “thích” ông nhưng đã không chọn ông (như ở Michigan, Wisconsin) vì cho rằng ông đã không hành xử đúng trong việc chống Covid–Tàu!

Với tôi, bây giờ, kết quả bầu cử không còn quan trọng nữa. Ông Trump chắc rồi phải dọn nhà thôi (!) Nhưng ông không có gì để “quê” với người Mỹ. 50% cử tri đã chọn ông Cho dù ông bị “nội công, ngoại kích”. (Nếu) “Thua” (?) như ông thì cũng nên “thua” (?). Còn hơn là kiểu “đại thắng tháng 4” bị người dân nguyên rửa!

Mai một, nhắc đến Trump, người ta sẽ nhớ đến một ông Tổng Thống tuy hay “nói đi, nói lại” nhưng đó là một vị Tổng Thống đã mang lại cho Mỹ quốc một nền kinh tế phồn thịnh nhất từ mấy chục năm nay. Diễn hình là từ 2016 (Obama): 1.6% và 2017 (Trump): 2.3%; 2018: 2.9%; 2019: 2.3 %. Nhiều kinh tế gia cho đó là sự tăng trưởng “giả tạo”. Chuyện đó “hạ hồi... kiểm chứng”, với người dân Mỹ, trước mắt là chuyện “có thực mới vực được đạo”!

Trong số những người hưởng “gia tài” mà không vui vẻ gì mấy, trước đây tôi biết có ông... Dương Văn Minh, bây giờ thì có lẽ phải thêm ông Biden. Ông Biden có 3 “đại sự” phải đối phó là: Covid-Tàu, Kinh tế Mỹ, đoàn kết toàn dân. Ba chuyện đòi hỏi, ngoài khả năng lãnh đạo, nhiều thời gian và sức khỏe.

Tôi thành tâm cầu nguyện cho ông Biden được cả 3 điều đó. Nhất là xin ông đừng nhường bước các thế lực độc tài, khủng bố thế giới hay các tổ chức, đoàn thể bạo động nào trong nước.

Có vậy ông mới không làm thất vọng 50% người Mỹ đã kỳ vọng vào ông!

Trừ khi ông Trump làm theo cụ Nguyễn Du: “*Xưa nay nhân định thắng... thiên cũng nhiều*”.

**BP**

06/11/2020

